

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG HINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 458/UBND

Sông Hinh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Kết luận số
92-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 161-CV/HU ngày 05/4/2021 của Huyện uỷ Sông Hinh V/v triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội theo Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và nội dung Công văn số 161-CV/HU ngày 05/4/2021 của Huyện uỷ Sông Hinh, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Công văn số 161-CV/HU ngày 05/4/2021 của Huyện uỷ Sông Hinh V/v triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII và các nội dung Công văn này của UBND huyện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan và tổ chức và nhân dân về chính sách xã hội. Xác định rõ chính sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế, gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Động viên, khuyến khích các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, chủ động, tích cực vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp, đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc ta.

2. Tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn đảm bảo toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, bền vững và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, quan tâm chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; phấn đấu không còn hộ chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 2% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phấn đấu đến năm

2025, tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 20,2% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, phù hợp, đa dạng, hiện đại; quan tâm phát triển BHXH tự nguyện đối với khu vực nông nghiệp, lao động khu vực tư nhân, từng bước hướng tới BHXH toàn dân; triển khai đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ bản của các nhóm yếu thế, người dân và cộng đồng rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; ưu tiên hơn nữa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

3. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo nhu cầu xã hội. Phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; phát triển việc làm bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ. Quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiên bộ.

Tiếp tục thực hiện chính sách BHYT và chăm sóc sức khỏe, giữ vững và phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt trên 95%, hướng đến BHYT toàn dân. Nâng cao chất lượng dân số, chất lượng y tế cơ sở và y tế dự phòng. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình chính sách xã hội, xoá nhà tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm nước sạch cho người dân. Quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng thông tin truyền thông cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng khó khăn.

4. Đầu tư, thu hút đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, linh hoạt cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, người dân vùng khó khăn và dân tộc thiểu số. Quy hoạch và phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng; phát huy vai trò của gia đình; phát triển đội ngũ chuyên nghiệp làm công tác xã hội trên địa bàn huyện, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục... tổng kết, nhân rộng các mô hình chăm sóc, trợ giúp xã hội.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hoá hệ thống quản lý chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện các chính sách xã hội, nhất là trên lĩnh vực giảm nghèo, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, BHXH và BHYT, số hoá cơ sở dữ liệu; có cơ chế quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ dữ liệu và thông tin hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách tài chính đối với chính sách xã hội trên cơ sở quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thanh toán điện tử thông qua hệ thống hoá, trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung.

6. Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội. Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách xã hội đảm bảo tương xứng với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu cho người dân; trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có cơ chế chính sách khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp và người dân vào việc thực hiện các chính sách xã hội.

7. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, Chính

phủ, tỉnh, huyện và tình hình thực tiễn xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá triển khai thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện của ngành, địa phương mình.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- TT HU (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.

 **CHỦ TỊCH**
Đinh Ngọc Dạn